
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ 
วันที ่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ เปนตนไป 
ณ หองประชุม ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
  ๑ นายอัษฎางค  รวยอาจิณ         นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน  สสจ.สิงหบุรี และ รก. 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน   
  ๒ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา        ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นายพิชัย  ลิ้มจํารูญรัตน           ทันตแพทยเช่ียวชาญดานทันตกรรม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบรุ ี
  ๔ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา สสจ.สิงหบุร ี
  ๕ นายธีรศักด์ิ  เดนดวง                รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  ๖ นางธิติรัตน  แกวโกมล           นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  
  ๗ นายนราวิชญ  แกวคง            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๘ นายวิเชียร  พันธุสุข                สาธารณสุขอําเภออินทรบุร ี
  ๙ นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ       สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑๐ นายศิริชัย  นาคพนม            สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
๑๑ นายสมนึก  ศรีใสดี              สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
๑๒ นายวีรชัย  บริบูรณ           สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงหบุร ี
๑๓ นายยรรยง  นาคมา                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนสาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑๔ นายสุพจน  อยูสุข            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๑๕ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด           หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
๑๖ นางวันดี  วิรัสสะ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๑๗ นางวังจันทร  กิตติภาดากุล           หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสขุ 
๑๘ นางยุพา  โชติกะพัฒน                   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๑๙ นายประโยชน  ยอดรัก           หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม 
๒๐ นางรําเพย  ตูทอง            หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
๒๑ นางสาวสมปรารถนา  มหาผล           หัวหนางานอนามัยสิง่แวดลอม 
๒๒ นางอารีย  บุญผอง                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
๒๓ นายวุฒิศักด์ิ  รักเดช           นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

          เทศบาลเมืองฯ 
 

ผูไมเขาประชุม               
  ๑ นายวัชรพันธ  ศรีสวัสด์ิ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑ นางศรีสุดา  ผิวนิล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สสจ.สิงหบุร ี
  ๒ นางศรีสุวรรณ  คลายดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นางสาวิตร ี เวทมนตร ี  หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลพรหมบุรี     
  ๔ นางสิลินทิพย  ชัยบุรินทร               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลทาชาง  
  ๕ นางนิตยา  บุญปน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
   

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. นายอัษฎางค  รวยอาจิณ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
เปนประธานดําเนินการประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
 



 
-๒- 

 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  มีกําหนดตรวจเย่ียมหนวยบริการประชาชนที่จุดบริการทางหลวง 
พรหมบุร(ีวัดอัมพวัน)  เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยออกจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เวลา ๐๘.๐๐ น. เชิญคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมินผลฯ รวมใหการตอนรับพรอมกันเวลา ๐๙.๐๐ น. มอบใหอําเภอพรหมบุรีเตรียม อสม.ประมาณ ๒๐ คน   
กลุมงานควบคุมโรคและงานสงเสริมสุขภาพฯเตรียมเรื่องสื่อสารมวลชน  โดยใหงานสงเสริมสุขภาพฯสงภาพขาวที่ไดไปที่กรม 
สาระนิเทศของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

หัวหนากลุมงานควบคุมโรค   ขอความกรุณาโรงพยาบาลพรหมบุรีจัดอาหารวาง ๕๐ ที่ และรถ Ambulance  
๑ คัน และใหรพ.พรหมบุรกีับ สสอ.พรหมบุร ีจัดเตรียมเจาหนาที่ Standby ตรงจุดน้ันดวย  

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
1.2 นายแพทยนรินทรรัชต  พิชญคามินทร และคณะ     จะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต     มารับตําแหนงนายแพทย 

สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ีวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔  มีคณะผูติดตามประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน  ขอเชิญทุกทานรวมใหการตอนรับ
และรับประทานอาหารกลางวันในวันดังกลาว   และขอบคุณทุกโรงพยาบาลในการเปนเจาภาพรวมกัน       สําหรับการแตงกาย 
ฟอรมอนามัยสีฟา 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  แจงกําหนดการเดินทางของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและคณะ  ดังน้ี 
  ๐๘.๓๐ น.  -นพ.สสจ.และคณะ ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่จังหวัดสิงหบุร ี
  ๐๙.๓๐ น.  -นพ.สสจ.และคณะ ไปนมัสการ สมเด็จพุฒาจารยโต ณ วัดไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง   

     พระอาจารยธรรมโชติและอนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุร ีและ 
     พระนอน  วัดพระนอนจักรสีห อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุร ี  

  ๑๐.๓๐ น.  -สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสิงหบุร ีและศาลพระภูมิที่ สสจ.สิงหบุร ี
  ๑๐.๔๕ น.  -คณะเจาหนาที ่สสจ.ภูเก็ตเดินทางถึง สส.สิงหบุร ี
  ๑๑.๐๐ น.  -นพ.สสจ.ข้ึนหองทํางานเพื่อปฏิบัติราชการและรับมอบงานจาก นพ.เช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
      -หัวหนาฝาย/งาน/กลุมงานใน สสจ./ผอก.โรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอรายงานตัวตอ นพ.สสจ. 
      -นพ.เช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน กลาวตอนรับและมอบดอกไม (ดานหนา สสจ.สิงหบุรี) 
      -ผอก.โรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ/มอบดอกไมแสดงความยินดี 
      -นพ.สสจ.สิงหบุร ีกลาวทักทายทีมผูบริหาร/เจาหนาที่ สสจ.สิงหบุรี และขอบคุณคณะเจาหนาที่  

    สสจ.ภูเก็ต/สสจ.อางทอง 
  ๑๒.๓๐ น. –รับประทานอาหารกลางวันพรอมกัน เสร็จแลวคณะเจาหนาที่ สสจ.ภูเก็ตเดินทางกลับ 
ขอความรวมมือ คปสอ.คายบางระจัน จัดเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหคณะฯ ชวงที่ไปนมัสการพระอาจารย 
ธรรมโชติ  และอนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน    และให คปสอ.เมืองฯ เตรียมอํานวยความสะดวกเครื่องนมัสการพระนอน ที่วัดพระนอน 
จักรสีห ใหกับคณะฯดวย  มีทีมงานของกลุมงานคุมครองผูบริโภคเปนผูประสานงานแตละจุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.3 โครงการตรวจสุขภาพพระฯ  เปนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีการมอบนโยบายใหผูวาราชการ 

จังหวัดและ นพ.สสจ.ทุกจังหวัด  ในสวนของจังหวัดสิงหบุรี เดิมกําหนดเปดตัวโครงการวันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แตเลื่อนกําหนดไป 
เน่ืองจากเจาคณะจังหวัดติดภารกิจ  เรือ่งน้ีนายแพทยไพศาล  ด่ันคุม ไดมอบนโยบายวาการเปดตัวโครงการใหรอ นพ.สสจ.ทานใหม 
แตเน่ืองจากเปนนโยบายเรงรัด  มีเรื่องทีใ่หเริ่มดําเนินการไดโดยไมตองรอ  คือกระบวนการตรวจสุขภาพพระ   ทุกอําเภอมี
เปาหมายแลว   แผนเดิมกําหนดใหตรวจ lab และ x-ray ที่ รพ.อินทรบุร ีขอใหเตรียมการในสวนน้ีดวย 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  แจงวา  จุดประสานงานเรื่องน้ีคือฝายเวชกรรมสังคม  และปรึกษาเรื่องการ  
x-ray และเจาะเลือด  จะใหมาทําที ่รพ.อินทรบุรีทั้งหมด  หรือใหต้ังจุดดําเนินการแตละอําเภอ  โดยจะใช x-ray เคลื่อนที่แตละครั้ง 
อยางนอยไมควรตํ่ากวา ๑๐๐ คน ถากําหนดแผนการดําเนินงานเสร็จแลว จะใหฝายเวชกรรมสังคม ประสานงานกับ คปสอ.อีกครั้ง 
  ประธาน  ใหงานสงเสริมสุขภาพฯประสานงานกับ รพ.อินทรบุรี  เพื่อนัดรวมกลุมกําหนดจํานวนพระ   และจุด
ใหบริการในแตละครั้ง   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 
-๓- 

 
 ๑.๔  เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 

๑.๔.๑ กฤษฎีกาที่ออกใหมของกระทรวงการคลัง เรื่องเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ  คลังจังหวัดแจง 
ในที่ประชุมกรมการจังหวัดวา  ขอใหปฏิบัติตามกฤษฎีกาน้ี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราการจายเบี้ยเลี้ยงใหกับขาราชการ 
ที่เดินทางไปราชการ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ และระบุไววาใหมีผลบังคับใช ๙๐ วัน 
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๓) ขอความรวมมือแตละหนวยงาน หลังวันที ่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยง ใหเปนไปตามอัตราใหมดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๑.๔.๒ ประชาชนมีขอเสนอแนะและรองเรียนไปที่ศาลากลางจังหวัด  ในการมาติดตอสถานที่ราชการ วามี 
เจาหนาที่แตงกายไมเรียบรอย ไมสามารถแยกวาเปนเจาหนาที่หรือไม  จากมติที่ประชุมกรมการจังหวัด  ขอความรวมมือในการ
แจงผูใตบังคับบัญชา  ใหเจาหนาที่แตงกายใหเรียบรอย  ยํ้าใหสวมรองเทาหุมสน    ควรจะมีสัญลักษณที่บงบอกวาเปน
ขาราชการ  เชน  แผนปายติดหนาอกหรือแขวน   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๑.๔.๓ เสื้อที่จะทําเปนสัญลักษณของจังหวัด ที่ผานมาเปนเสื้อสีแดงมีเครื่องหมายตราประจําจังหวัด ขณะน้ี 

กําลังออกแบบใหมอีกครั้ง อาจมีการตรวจสอบแตละสวนราชการ  มีขาราชการเทาไร จะไดในราคาที่ไมแพงมาก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      ๑.๔.๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชาสั่งการใหทุกจังหวัดเรงรัดจายเงินคาปวยการของ อสม.ใหเรียบรอย
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓    ขณะน้ีมีหลายจังหวัดยังไมเรียบรอย  รวมทั้งจังหวัดสิงหบุร ี ขาดอีก ๕ หนวยงาน  
ขอความรวมมือหนวยงานที่ยังไมสง  ใหกลับไปตรวจสอบและดําเนินการใหเสร็จสิ้นเร็วที่สุด กอนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓   นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
 ที่ประชุมขอแกไข  หนา ๖ บรรทัดที ่๓๒ ระบบ BMI ทํางานไมได  แกเปน  ระบบ VMI ทํางานไมได 

              บรรทัดที ่๓๔ สุมตรวจอําเภอละ ๓๐๖ ครัวเรือน ขอแกเปนสุมตรวจอําเภอละ ๓๐๐ ครัวเรือน 
  มติท่ีประชุม  เห็นควรแกไขตามที่ประชุมเสนอ และรับรองรายงานการประชุมฯ   
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  

๓.๑ ผลการดําเนินงานโครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ “๔๖ วัน ฟนย้ิม ๒๑ ตุลาคม -๕ ธันวาคม ๒๕๕๓” 
  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข  นําเสนอผลงานคัดกรองรากฟนเทียม (ตค.-ธค.๕๓) แยกตาม คปสอ. 
โดยคนหาcase เดิมที่เคยใสฟนปลอมแลว   สวนใหญมผีลงานการคัดกรองคอนขางมาก    แตผลงานการข้ึนทะเบียน 
ฝงรากฟนเทียมมเีพียง ๔๔ คน   สวนผลงานฝงรากฟนเทียม ภาพรวมจังหวัด ๑๐ คนคิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐ (เปาหมาย 
ฝงรากฟนเทียม ๘๐ คน) ปญหา/อุปสรรคที่พบ คนไขกลุมเปาหมายมีโรคประจําตัว และกลัวการฝงรากฟนเทียม  ยํ้า
การคัดกรองและลงทะเบียนรอยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ฝงรากฟนเทียมครบ ๘๐ รายในเดือนกันยายน  ๒๕๕๔  
สสจ.สิงหบุร ี  นัดสถาบันทันตกรรมมาฝงรากฟนเทียมที ่รพ.อินทรบุรี วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ขอใหเรงคนหา
กลุมเปาหมายภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔  
  นายพิชัย  ลิ้มจํารูญรัตน  เรื่องการคัดกรองฯขอใหเปนผูปวยที่ใสฟนเทียมทั้งปากแลว  สําหรับผูปวย 
ที่ยังมีฟนแทอยูบาง  ไมตองใหมา เน่ืองจากไมมีเวลาถอนฟนให 
  ประธาน  ขอความรวมมือทุกเครือขาย คัดกรองและข้ึนทะเบียนใหไดมากกวาน้ี ประมาณกลางเดือน
มกราคม ๒๕๕๔ ขอใหสรุปยอดผลงานเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีทราบดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 

๔.๑ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   
      ๔.๑.๑ กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําป ๒๕๕๔ 
 



 
-๔- 

 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  แจงกําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานประจําป ๒๕๕๔ 
กรณีปกติ และแบบบูรณาการ ครั้งแรกระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔   ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน  
๒๕๕๔ รายละเอียดจะไดเชิญประชุมอีกครั้งหน่ึง 

     ๔.๑.๒ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓ 
  นางศรีสุดา  ผิวนิล  อัตราปวย/ตายดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรก ไดแก อุจจาระรวง 
รองลงมาปอดบวม และตาแดง   ทุกโรคเมื่อเทียบกับคามัธยฐาน๕ ปยอนหลังอยูในเกณฑปกติ    สําหรับสถานการณโรค
ไขเลือดออก  ตอนน้ีแนวโนมการเกิดโรคลดความรุนแรงลงอยางมาก  ในสวนของจังหวัดสิงหบุร ี หลังจากประสบอุทกภัย  
(๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) เปนตนมา ไมมีรายงานโรคไขเลือดออก  สวนสถานการณโรคไขหวัดนกในคน  ขอมูลจากสวนกลาง ลาสุด  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เทากับเดือนที่แลว พบผูปวย ๕๐๕ ราย เสียชีวิต ๓๐๐ ราย  สําหรับสถานการณโรคไขหวัดใหญ 
ตามฤดูกาล  จังหวัดสิงหบุร ีลาสุดสัปดาหที่ ๕๑ พบวาสัดสวน ILI ที่ไดจากการรายงานของ รพ.ทั้งหมด(ภาครัฐ ๖ แหง เอกชน ๑ แหง) 
คิดเปนรอยละ ๓.๕๔  ขอใหคงมาตรการในการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ  สําหรับเดือนหนา  ขอใหเฝาระวังโรค 
ไขหวัดใหญ ปอดบวม (กลุมไวรัส) และโรคทางเดินอาหารและนํ้า   รายละเอียดตามเอกสาร 
  ประธาน  งานเทศกาลกินปลาของจังหวัดสิงหบุรี เมื่อ๑-๒ ปที่แลว  มี Out break เกิดข้ึนคือกินแมลง
ทอด  ปน้ีขอใหเฝาระวังเรื่อง Out break ในงานเทศกาลกินปลาดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ เรื่องจากกลุมงานควบคุมโรค  โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค         

     ๔.๒.๑ การติดตามผูปวยวัณโรคมารับยาและตรวจเสมหะเดือนมกราคม  ๒๕๕๔    
ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ไปติดตามผูปวยวัณโรคใหมารับยา รายละเอียดตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๓ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม  โดยหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
      ๔.๓.๑ การดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป ๒๕๕๔ 
  สสจ.สิงหบุร ีไดแจงใหอําเภอดําเนินการเรื่องการบริหารและการเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๓ และป 
๒๕๕๔  ตามหนังสือที่ สห ๐๐๒๗.๐๐๓/๑๓๔๐๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  เน่ืองจาก งบฯของ รพ.สต.ตองต้ังเบิกที่
สสจ.แบงเปน ๒ สวน ไดแก งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) และงบลงทุน (คอมพิวเตอร 
และครุภัณฑ)  สําหรับป ๒๕๕๓ ในสวนของครุภัณฑทําสัญญาแลว อยูระหวางสงมอบครุภัณฑและเบิกจาย  สวนงบดําเนินงาน  
ไดให รพ.สต.เขียนโครงการสงเขามาที ่สสจ.   กําหนดรายการตามทีก่ระทรวงฯวางกรอบไว และตามวงเงินที่จัดสรร  ขณะน้ี
ทุกหนวยงานสงโครงการเขามาและอนุมัติใหแลว  ข้ันตอนตอไป  ใหทุกแหงดําเนินการตามรายละเอียดที่บรรจุไวในโครงการ 
ถาเปนงบที่ตองจัดซื้อจัดจาง ใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี กอหน้ีผูกพันและต้ังเบิกจายที่ สสจ.  มีขอสังเกต
เรื่องงบดําเนินงาน   จะมีสวนหน่ึงเปนงบซอมแซมปรับปรุง  ซึ่งจะตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ และทีส่ําคัญคือวงเงินที่กําหนด
วิธีการ ถาเกินแสนบาทตองดําเนินการโดยวิธีสอบราคา ถาตํ่ากวาแสนบาทตองดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งจะมีรายละเอียด
ในสวนของวิธีการจัดซื้อจัดจาง  ถาซอมปรับปรุงงานที่คลายหรือเหมือนกัน  อยาแบงซื้อแบงจาง  ผูรับจางตองเปนคน เๆดียวกัน  
ยกเวนลักษณะงานไมเหมือนกัน  และควรระมัดระวัง ให สสอ.ควบคุมกํากับตรงน้ีดวย   

สําหรับป ๒๕๕๔  ไดแจงไปรอบหน่ึงแลว ขอทบทวนวางบดําเนินงานสัดสวนลดลง  ในสวนของจังหวัดสิงหบุร ี
มี รพ.สต.ขนาดเล็ก และกลาง  สวนขนาดใหญม ี๑ แหงคือ รพ.สต.โพสังโฆ ดําเนินการแลว    สวนงบลงทุนทีเ่ปนงบครุภัณฑ 
ปที่ผานมาใหอําเภอจัดซื้อ  สําหรับปน้ีจังหวัดจะจัดซื้อทั้งหมด   จึงตองมีการตรวจสอบอยางเขมขนเรื่องราคา ตองไมเกิน
วงเงินที่กําหนด  และอยูระหวางการจัดทํารายการ  คาดวาพรุงน้ีจะสงมอบฝายบริหารใหดําเนินการจัดซื้อตอไป  จังหวัด
สิงหบุรีไดรับงบประมาณ ๑๙ ลานบาทเศษ  ครุภัณฑประมาณ ๑๐ ลานบาทเศษ เครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๘ แสนบาทเศษ 
คาสาธารณูปโภคประมาณ ๔ แสนบาทเศษ    คาตอบแทนใชสอยประมาณ ๗ แสนบาทเศษ   สําหรับงบลงทุนในสวนของครุภัณฑ 
ป ๒๕๕๔ จังหวัดดําเนินการ ถาเปนเรื่องคอมพิวเตอรให รพ.สต.แตละแหงดําเนินการจัดซื้อเอง  สนับสนุนงบใหแหงละ ๒๔,๕๐๐ บาท  
ปกติการจัดซื้อคอมพิวเตอรจะใหแตละหนวยงานเปนผูกําหนดคุณลักษณะ ถาไมตรงกับกระทรวงฯ ใหทําขออนุมัติไป  ปน้ี
กระทรวงฯใหความสะดวกทําเปนโครงการทั้งประเทศ  กําหนดคุณลักษณะทําเปนมาตรฐานไวใหเรียบรอยแลวตามหนังสือ 
 



-๕- 
 
ที่แจง   ถาตองการซื้อตามน้ันใหดําเนินการได    ไมตองทําเรื่องขออนุมัติไปที่สวนกลาง   ยกเวนถาไมตองการแบบที่กระทรวง 
กําหนด ตองทําอนุมัติไป  สวนงบดําเนินงาน ขอใหเขียนโครงการโดยนําคาสาธารณูปโภคและคาใชสอยไปบรรจุไวในโครงการ 
และเลือกรายการตามกรอบที่ม ี อยาใหเกินวงเงิน โดยเขียนตามโครงการของ สอ.นํารองที่ยกเปน รพ.สต.ของป ๒๕๕๓ 
เขียนเสร็จสงให สสอ และสงให สสจ.ตรวจสอบ   ถาถูกตองเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติโครงการ เสร็จแลว
สงกลับไป สสอ. เพื่อสงตอไป รพ.สต.ดําเนินการตามโครงการ เนนงบดําเนินการเรื่องปาย ๓๕ แหงกอน ที่เหลือรีบเขียน
โครงการสงภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  ไมตองรอใหถึงเวลาสง  เพราะขอมูลจะไปปรากฏที่กระทรวงฯ หากมีขอสงสัย
โทรฯประสานไดทีก่ลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
  ประธาน  จากที่ประชุมกระทรวงฯ  มีการทําปายหลายรูปแบบ  เห็นควรใหทําตามแบบที่ถูกตอง   

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เรื่องการเบิกจาย เน่ืองจาก รพ.สต.เปนหนวยงานยอย สังกัด สสอ.ตองเบิกจาย 
ตามระบบ ๓๕๐   เชนเดียวกับการเบิกเงินเดือนโดยแบงเปน ๒ สวน  ไดแก  งบลงทุน  และงบดําเนินงาน  ในสวนของ 
งบลงทุน ๑๐ กวาลานบาท  ฝายบริหาร (สสจ.) เปนผูดูแลดําเนินการ สวนงบดําเนินงานให สสอ.ดําเนินการ  และมกีารติดตาม 
การใชจายงบฯน้ี    เมื่อดําเนินการจัดหาและกอหน้ีผูกพันแลว   ตองสงเอกสารการกอหน้ีผูกพัน เชน ใบสั่งซื้อพรอมสําเนา 
หนาสมุดเงินฝากธนาคารและเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูที่เปนคูสัญญา   สําเนาบัตรประชาชน  มาใหฝายบริหาร (สสจ.)
เพื่อใหงานพัสดุทําใบ PO จองเงิน ตามระบบ GF+MIS  เรื่องการเบิกเมื่อเขา PO แลว อําเภอไมตองวาง ๓๕๐ เมื่อตรวจรับแลว  
ใหทําหนังสือสงเอกสารมาใหงานการเงิน ไมผานระบบ ๓๕๐  เพราะเวลาเบิกเงิน จะโอนเงินตรงเขาบัญชีใหกับเจาหน้ี อีกสวน
เปนงบดําเนินการ จะมีคาตอบแทนใชสอย วัสดุ    และคาสาธารณูปโภค  ตรงน้ีตองเบิกเงินผานระบบ๓๕๐ ทําเหมือน
ปกติงบที่เคยทํามา เนนเรื่องการจายเงิน  ถาเปนเรื่องการซื้อ จาง หรือเชา  การจายเงินตองจายเปนเช็คขีดครอม และขีด
คําวาหรือผูถือออก เน่ืองจากวางบน้ีมีจํานวนมาก ตองถูกติดตามแนนอน  สําหรับการยืมเงิน เมื่อมีการกอหน้ีผูกพันแลว  
ถามีความจําเปนจะตองนําเงินตรงน้ีไปใช สามารถยืมเงินสวนน้ีไปใชได โดยทําสัญญายืมเงิน ๒ ฉบับ มีสําเนาเอกสารที่
แสดงถึงการกอหน้ีผูกพัน หรือไดรับอนุมัติใหไปดําเนินการแนบมาดวย และวาง ๓๕๐ เมื่อเบิกแลวยอดจะไปตัดในระบบ  
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงการใชเงินเปนภาพรวมของจังหวัด เนนเรื่องการยืม ขอใหเห็นความสําคัญของการสงใชใหเปนไป
ตามกําหนดดวย  เน่ืองจากหากวามีจุดใดจุดหน่ึงที่ไมสงเงินยืมใหเปนไปตามกําหนดแลว  เวลาถูกตรวจสอบ ภาพจะ
เสียทั้งจังหวัด  สวนรายละเอียดการปฏิบัติ  ฝายบริหารจะเชิญเจาหนาที่ของอําเภอที่ทําเรื่องการเบิกจาย มาพูดคุย
ซักซอมทําความเขาใจอีกครั้ง  สําหรับงบลงทุนของ รพ.สต.ใหกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นและลงนามในสัญญาภายในวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ สวนเรื่องการเบิกจาย ใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งน้ี ตองเปนไป 
ตามกําหนดเวลาตามสัญญาที่ลงนามไว 
  ประธาน  มีหนังสือสั่งการเรื่องงบฯตรงน้ี ฉบับแรกใหทําภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔      ตอมารัฐมนตร ี
วาการกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายใหเรงดําเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓  ขอใหดําเนินการเร็วที่สุดตาม 
กําหนดเวลาดวย จึงตองรีบแจงในที่ประชุมวันน้ี และมีหนังสืออีก ๑ ฉบับ แจงวาถางบเหลือใหสงคืน จึงขอใหกลับไป 
บริหารจัดการใหเรียบรอยดวย 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  เรื่องน้ีจะไปเช่ือมโยงแผนเงินบํารงุที่ทําไป  ถาในแผนเงินบํารุง 
มีเรื่องของวัสดุ ทีซ่้ําซอน เชน คอมพิวเตอร ที่จะใชเงินบํารุงซื้อ ใหตัดออก และใชงบฯน้ีแทน สวนเรื่องอื่น ถาใชงบฯน้ีได 
ใหใชงบฯน้ี  อยาไปใชเงินบํารุง   และใหเก็บเอกสารหลักฐานในสวนของงบไทยเขมแข็งใหดี  หรือแยกเก็บไวตางหาก  เพื่อ 
รับการตรวจสอบดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๔ งานสงเสริมสุขภาพฯ   
      ๔.๔.๑ สรุปความกาวหนาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว       

  นางอารีย  บุญผอง  แจงวา เดิมกําหนดศึกษาดูงานหมูบานนมแม ที่จังหวัดมหาสารคาม  ระหวาง
วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เน่ืองจากติดภารกิจ จึงเลื่อนไปเปนวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยจะมีรถออกจาก 
สสจ.สิงหบุรี เวลา ๐๕.๓๐ น.วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ขอใหไปยํ้าเตือนกลุมเปาหมายที่จะไปศึกษาดูงานดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 



 
-๖- 

 
๔.๕ งานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยหัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 

      ๔.๕.๑ การแตงต้ังและจัดทําบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข  
  ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ไดออกประกาศแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุข   ตาม 
พระราชบัญญัติงานสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕  เพื่อปรับปรุงช่ือ ตําแหนง   และจําแนกตําแหนงของผูที่ไดรับ
แตงต้ังใหเปนเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓   เพื่อใหเจาพนักงานสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานไดตามกฎหมายอยางสมบูรณ  ทางศูนย
บริหารกฎหมายสาธารณสุขของกรมอนามัย ไดแจงขอความรวมมือ   ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวของเจาพนักงานสาธารณสุข ใหเปนไปตามประกาศฉบับใหมโดยเร็ว   มีสวนที่เกี่ยวของแบงเปน ๒ สวน  ไดแก 
ในสวนของเจาพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สวนน้ีหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (สสจ.) จะเปนผูดําเนินการและจัดทําทะเบียนคุมการออกบัตร  อีกสวนเปนสวนของเจาพนักงาน
สาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาล หรือ อบต.ในสวนน้ี องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ และขอความรวมมือใหสํารวจเจาพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๕๓ และจัดสงรายช่ือ พรอมแบบฟอรมการขอมีบัตรประจําตัว สงคืนมาภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  โดยจะมี  
แนวทางพรอมแบบฟอรมสงไปให  ขณะน้ีอยูระหวางเสนอหนังสือ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไมมี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ 
  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 
     ๗.๑ เรื่องแจงจากประธาน   
 ๗.๑.๑ มีนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งยังไมดําเนินการในชวงน้ี  รอใหนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทานใหมมากอน คือเรื่องการทําแผน service plan แตละจังหวัดตองวางแผนพัฒนาระบบบริการวาจะมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบบริการอยางไรบาง ซึ่งจังหวัดสิงหบุรี มีเจาภาพที่เกี่ยวของ  ไดแก    กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ และกลุมงานประกันสุขภาพ  เชน รพช.จากระดับ ๒.๑ ตรงไหนที่จะข้ึนเปน ๒.๒ หรือ 
ข้ึนเปนอะไรไดไหม หรือ รพ.อินทรบุรีในอนาคตระบบบริการจะเปนอยางไร  ระบบการสงตอในจังหวัดสิงหบุรี จะม ี
การปรับเปลี่ยนอยางไรหรือไมภายใน ๕-๑๐ ปขางหนา เรื่องน้ีเกี่ยวของถึงระดับ สอ.จึงขอใหกลับไปคิดไวดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๑.๒ พรุงน้ีนายแพทยนรินทรรัชต  พิชญคามินทร    จะมารายงานตัวเขารับตําแหนงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี กับผูวาราชการจังหวัดสิงหบุร ี ถาจะเชิญทุกทานไปพบคงไมสะดวก  จึงขอเชิญเปนบางทานไปรวมพบ
ทานดวย   

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  ปดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๕ น. 
     นางนิตยา  บุญปน 

             ผูสรุปรายงานการประชุม 
 
 
 
 



 



 


